

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

BROOK – พักเพื่อไปต่อ หรือ รอลง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ ก็ดูแนวโน้มจากเครื่องมือในสัญญาณหลักๆ ก็ได้ หากว่าการแกว่งตัวของราคา มันทำให้หนักใจ หรือว่าเดาทางกันไม่ออก ไม่ว่าจะหุ่นเล็ก ๆ หุ่นใหญ่ๆ แคะไหน ถ้าเครื่องมือหลักๆ ยังอยู่ในค่าสัญญาณของแนวโน้มดีๆ แล้วนั้น ยังไงก็ยืนพื้นในแนวโน้มนั้นไว้ก่อนได้เลย.. สัญญาณหลักๆ ที่ว่าไว้ นั่นคือ Trend Line, Price Pattern และ MA. หรือเส้นค่าเฉลี่ย เอแค่ 3 กองทัพหลักๆ ถ้าเห็นว่ามีแนวจะชนะ ก็ต้องไปเรียกกองหนุนต่างๆ นานา มาช่วยรบ ให้เกิดความล้นเหลือ หรือถ่วงการเข้ารบนะ เรื่องแบบนี้ เคยกล่าวไว้ในสัมมนาทางเทคนิค และกล่าวไว้ใน LIVE บ่อยๆ แล้วด้วย... ส่วนในอนาคต จะมีสัญญาณหลักๆ ตัวอื่นๆ มาใช้บ้างไหม หรือ ถ้าไม่ใช่สัญญาณหลัก 3 กองทัพที่กล่าวมานี้ จะใช้ตัวไหนแทน เอาไว้เผื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ๆ หรือ พฤติกรรมของหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องปรับปรุง การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กันบ้างนะ ละครี... อย่าลืมนะครีบ ข้อควรระวังของการใช้ปัจจัยเทคนิค คือ เครื่องมือไหนที่มักมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เครื่องมือไหน จะเริ่มหมดประสิทธิภาพไป หรือ ไม่แม่นยำในระยะหลังๆ นั้นเอง... โลกเปลี่ยนไปแยะ การที่จะอยู่ในโลกได้ การปรับตัวเท่านั้น ที่จะอยู่รอดได้ ถ้ายังมี หรือยังใช้พฤติกรรมเดิมๆ ก็ยากนะครีบที่จะรอด ... ไม่แน่นอนะครีบ เรื่องของ คริปโต ที่ดูว่ายังไกลตัวมากนั้น อาจจะมาถึงตัวเราได้ในระยะเพียงไม่กี่ปีนี้ก็ได้อีก เราอาจจะมียาทูลเลือกในการจ่ายค่าหุ้นด้วย คริปโต ก็ได้แหละ แล้วถ้าใครไม่ทำ ลูกค้ายิ่งอาจจะหายไปบ้างก็ได้... เริ่มเห็นร้านเช่าพระขายพระเครื่อง เริ่มใช้คริปโต แล้วนะ

ดูตามเกม...

จะว่าไป ยังเรียกว่าอยู่ในช่วงของการพักตัว หรือแกว่งๆ ตัวเพื่อสร้างฐานอยู่ แต่เกมแบบนี้ เหมือนจะไม่อยากจะลงลึกเท่าไร ยิ่งถ้าว่ากันตามสัญญาณเทคนิคแล้ว ยังหวังเกมเดิมได้

แนวรับ : ... 1.12-1.08 หรือ เก็งกำไร เหน้ไม่หลุด 1.00

เป้าหมาย : ... 1.35-1.40 หรือ อาจจะหวัง 1.70-2.00 ได้

Price Chart...(BROOK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BROOK... เราเห็นแนวโน้มของเส้น MA. ระยะสั้น อยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่ง หรือ ยังคงเป็นขาขึ้น อย่างแข็งแกร่งนั้นเอง นั่นแปลว่า ยังหาจังหวะเข้าซื้อต่อ หรือใครที่มีอยู่ก่อนแล้ว ก็ยังคงถือหวังรอบต่อไปอยู่... ส่วน การปรับตัวในระยะที่ผ่านมา เราเริ่มจะเห็นแนวโน้มว่า จะมีโอกาสเกิด Price Pattern ในเชิงบวก บาง Pattern ตามมาได้เหมือนกัน ยิ่งถ้าหากวันนั้น ขึ้นไปยืนเหนือ ระดับราคา 1.15 ได้อย่างมั่นคง นั่นก็แปลว่า Pattern ที่น่าจะคาดหวังการขึ้นต่อในรอบใหม่ ก็จะมีตามมาได้ ดังนั้น ราคาแถวๆ นี้ ก็ยังถือว่าน่าสนใจ หรือ ถ้าไม่มีการลงมาต่ำกว่า 1.00 เสียก่อน ก็ยังเรียกว่า อุ่นใจ ในการจะเล่นรอบ (หรือ มองยาวๆ หน่อย ก็ยังคงได้)